

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
294	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี	- เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมี ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลและลดปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม	- จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวิธีการเผา วันละไม่น้อยกว่า 90 ตัน	12,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- สามารถกำจัดขยะ มูลฝอยภายในเขต เทศบาลนครอุบล - ราชธานีได้ ไม่น้อยกว่า วันละ 90 ตัน	- กำจัดขยะมูลฝอยอย่างมี ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลและลดปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม	- สำนักการช่าง
295	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บูรพานอก (เสนอโดยชุมชนวัดศรีประจักษ์ 2)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลมีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจและสถานที่ ออกกำลังกาย	ปรับปรุงสวนสาธารณะ ดังนี้ - ก่อสร้างทางเท้าลือคคอนกรีต - ก่อสร้างป้ายชื่อและประตูทางเข้า - ก่อสร้างถนน คสล. - ก่อสร้างห้องน้ำ - เครื่องออกกำลังกาย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	3,215,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- สวนสาธารณะบูรพานอก ได้รับการปรับปรุงดูแล และบำรุงรักษาให้มี สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนในเขตเทศบาล มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกาย	- สำนักการช่าง
296	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กุศปลาช่อใน (เสนอโดยชุมชนหลัง ร.ร.ยาวเรศา 4)	- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามและใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์กุศปลาช่อใน อาทิ ชุดเปิดหน้าดิน ติดตั้งป้าย ผนังและบดอัดดิน เป็นต้น หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	10,100,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- พื้นที่บริเวณกุศปลาช่อใน และพื้นที่โดยรอบได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 แห่ง	- สภาพภูมิทัศน์ได้รับการ ปรับปรุงให้สวยงามและใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้	- สำนักการช่าง
297	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดวัดใต้	- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ภูมิทัศน์หาดวัดใต้ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่	- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์หาดวัดใต้ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 17,000 ตร.ม., งานเสาเข็ม, งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, งานโครงสร้างสะพานทางเดิน, งานราวกันตกทางเดิน,	10,000,000 (งบอุดหนุน)	10,000,000 (งบอุดหนุน)	-	-	-	- พื้นที่บริเวณหาดวัดใต้ และพื้นที่โดยรอบได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 แห่ง	- สภาพภูมิทัศน์หาดวัดใต้ ได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ในเขตเทศบาลนคร	- สำนักการช่าง - ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (สป.)